

RHYTHM อโศก II นวัตกรรมใหม่แห่งการออกแบบ

“Japanese Sense” กับ “ความสุขทุกตารางนิ้ว”

คำตอบเพื่อไลฟ์สไตล์คนเมือง

เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำเลและฟังก์ชันจึงเป็นโจทย์สำคัญในการเลือก “ที่อยู่อาศัย” ผนวกกับข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แนวคิดงานดีไซน์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายในให้เกิดความคุ้มค่าจึงได้รับความสนใจอย่างมาก เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวัน

RHYTHM อโศก II คอนโดมิเนียมใหม่ใจกลางอโศก ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้การทำงานร่วมกันระหว่าง AP (Thailand) และ Mitsubishi Estate Group บริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำปรัชญาการออกแบบของทางญี่ปุ่น “less is more” เอกลักษณะเฉพาะตัวที่สะท้อนแนวคิดการผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิม ก่อเกิดเป็นรูปทรงที่เรียบง่าย ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ขณะเดียวกันยังพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย มาประยุกต์ ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยของคนไทย ผ่านนวัตกรรมฟังก์ชันดีไซน์ใหม่ๆ เพื่อให้ทุกตารางนิ้วสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด (Space Optimization)

ตัวโครงการ ตั้งอยู่บริเวณริมถนนอโศก-ดินแดง บนพื้นที่ 1 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา (628 ตารางวา) จำนวน 1 อาคาร สูง 30 ชั้น มูลค่า 1,505 ล้านบาท ที่พร้อมให้คุณใกล้ชิดธรรมชาติได้มากขึ้น ด้วยการผสมผสานแนวคิดการออกแบบ Lobby และพื้นที่ส่วนกลางโครงการตามหลัก “ENGAWA” -Inside out, Outside inซึ่งเป็นหนึ่งในการออกแบบที่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงพื้นที่ภายนอกและภายในให้มีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน ผู้อาศัยสามารถสัมผัสความรู้สึกโปร่งสบายใกล้ชิดธรรมชาติ หรือแนวคิด Kohji & Shoji - Grid & Lineคือการใช้ Grid & Line มาประยุกต์ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นคำว่า Kohji หมายถึง จังหวะ เช่น เส้นไม้ระแนงที่ซ้ำกันต่อเนื่องแบบเป็นจังหวะ และ Shoji หมายถึง ฉันทันบานเลื่อน, หน้าต่าง หรือบานประตู ที่จัดเรียงให้เกิดความลงตัว สร้างความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น

ห้องชุด ได้รับการจัดสรรเป็นส่วนห้องพักอาศัยจำนวน 346 ยูนิต ตอบโจทย์ความต้องการเรื่องพื้นที่ใช้สอย ด้วย

นวัตกรรมดีไซน์ใหม่ล่าสุด ที่ทำให้สเปซในการอยู่อาศัยนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด INTERLOCK ซึ่งเป็นวิธีคิดในการแบ่งพื้นที่ระหว่างยูนิตแบบใหม่เพื่อให้แต่ละยูนิตนั้นมีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวมากยิ่งขึ้น โดยยูนิตหนึ่ง จะได้รับความโปร่งโล่งภายในห้องชุด ขณะที่อีกยูนิตหนึ่งจะมีความเป็นสัดส่วนของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ ห้องพักอาศัยมีให้เลือกหลากหลายขนาด ได้แก่ 1.แบบสตูดิโอ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 22.2 – 27 ตารางเมตร 2.แบบ 1 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 27.7 – 29.50 ตารางเมตร 3.แบบ 2 ห้องนอน ขนาดพื้นที่ใช้สอย 42 ตารางเมตร

ตอบรับทุกการเดินทางของการใช้ชีวิตในเมือง ด้วยทำเลที่ตั้งเพียง 400 เมตรจากรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สถานี พระราม 9 และ 60 เมตร จากจุดขึ้น-ลงทางด่วน พร้อมแหล่งช้อปปิ้งเพื่อตอบสนอง ทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ เซ็นทรัลพระราม 9, เอสพลานาด, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย เป็นต้น ในราคาเริ่มต้น 2.89 ล้านบาท

สัมผัสกับความเรียบหรูลงตัวที่ RHYTHM อโศก II นิยามใหม่แห่งการออกแบบ “Japanese Sense” กับ “ความสุข ทุกตารางนิ้ว” คำตอบเพื่อไลฟ์สไตล์คนเมืองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร.1623 หรือ www.apthai.com